
Stjórnarfundur SK haldinn í K-húsinu 10.ágúst 2009 kl.20.00. 
Mættir:Guðmundur,  Lilja, Hjördís, Falur, Ásta, Sigurbjörg og Júlli. 
Auk þess voru boðuð og mættu þeir Steindór og Eddi. 
 

Ákveðið að fresta því að fara yfir síðustu fundargerð þar sem hún var ekki komin á netið. 
1.mál Fundargerð 

                            

Ákveðið einróma að hækka ekki æfingagjöld að svo stöddu. 
2. mál Æfingagjöld og hvatagreiðslur. 

Fulltrúi frá Reykjanesbæ mun kynna hvatagreiðslu á skráningadegi í Vatnaveröld. 
 
  

Steindór kynnti atburðardagatal næsta sundárs og helstu áherslur, sem eru m.a. 
3.mál Atburðadagatal næsta sundárs 

100% markmið og 100% mætingaskylda. 
 

Erum að skoða hvað hægt sé að gera fyrir 600 stiga hópinn.  
4.mál 600 stiga hópurinn 

Áheitasöfnun kemur jafnvel til greina. 
 

Innritun verður í Vatnaveröld 26.ágúst kl.17.00-19.00. 
5.mál Skráning fyrir næsta tímabil 

Auglýsing verður sett í Víkurfréttir 20.ágúst.  
Í fyrstu viku í september munu þjálfarar (og jafnvel sundmenn) 
fara í skóla Reykjanesbæjar og kynna sunddeildina. 
Sibba breytir forminu á skráningarblaðinu fyrir innritunardag.  
 

Sundeildin ætlar að taka það að sér að selja Ljósanæturdiska og mun selja þá 
6.mál Ljósanæturdiskasala 

fram að ljósanótt (síðar meir var hætt við það þar sem diskurinn kom 3 vikum of seint). 
 

Hjördís og Sibba taka það að sér að útbúa bækling fyrir foreldra sundbarna þar sem 
7.mál Bæklingur 

sundstarfið er kynnt og verður  bæklingnum  dreift á foreldrafundi sem ákveðinn er síðar í samstarfi 
við þjálfara. 
 

Badda óskar eftir því að fá að hætta með umsjón með æfingagjöldum og 
8.Önnur mál 

þurfum við að fá nýja manneskju til að taka það að sér og mun sú sama sjá um Felix. 
 
Vikar hefur gefið til kynna að hann vilji hugsanlega hætta með ljósabekki. 
 
 
Fleira ekki rætt og fundi slitið kl.22.45 
Næsti fundur 2. september.  
Ritari Guðbjörg Lilja Jónsdóttir 
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